



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การผ่อนปรนเอกสารการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio)

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวม 28 จังหวัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio) ของคณะในสังกัดบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาธิการชลประทาน จึงส่งผลกระทบต่อขอเอกสารทางการศึกษาต่าง ๆ จากสถานศึกษา เพื่อใช้ประกอบการสมัครผ่านระบบออนไลน์ นั้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอกำหนดมาตรการผ่อนปรนเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารการสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio) ทุกโครงการ เฉพาะผู้สมัครที่อยู่ในโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ตามประกาศกระทรวงฯ ดังนี้

1. การส่งเอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือเอกสารรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน กรณีมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อนุโลมให้ผู้สมัครทุกคณะ/สาขาวิชา ใช้เอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคเรียน ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมมีตราประทับของสถานศึกษา แทนได้ โดยผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนดไว้เดิม และวันที่ออกเอกสารต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร

2. เอกสารรับรองคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครโครงการช่างเผือก กำหนดผ่อนปรนเอกสารของคณะต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้


คณะ สาขาวิชา	รายละเอียดข้อมูลเดิม	รายละเอียดปรับใหม่
วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลการผลิต)	หนังสือรับรองความประพฤติ จากผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผู้สมัครสังกัด	ตามข้อมูลเดิม หรือ หนังสือรับรอง ความประพฤติ จากผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ผู้สมัครสังกัด โดยใช้ลายเซ็น อิเล็กทรอนิกส์แทนได้

คณะ สาขาวิชา	รายละเอียดข้อมูลเดิม	รายละเอียดปรับปรุงใหม่
วิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษทุกสาขา)	หนังสือรับรองความประพฤติ จากบุคคล ทั้ง 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด และ 2. ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/หัวหน้า องค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา	ตามข้อมูลเดิม <u>หรือ</u> หนังสือรับรองความ ประพฤติ จากบุคคล <u>ข้อใดข้อหนึ่ง</u> ดังนี้ โดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ 1.1 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอาจารย์ ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด <u>หรือ</u> 1.2 ผู้นำชุมชนระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป/ หัวหน้าองค์กรที่ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา
ศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์ วิชาเอก การสอนคณิตศาสตร์)	หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ อาจารย์ผู้ที่เคยสอนคณิตศาสตร์ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างน้อย 3 คน และหนังสือรับรองต้องมีตราประทับ ของโรงเรียน	ตามข้อมูลเดิม <u>หรือ</u> กรณีไม่มีหนังสือ รับรอง <u>หรือ</u> มีหนังสือรับรองแต่ไม่มีตรา ประทับของโรงเรียน ให้ผู้สมัครระบุที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ และหมายเลขโทรศัพท์ ในเอกสารของอาจารย์ทุกท่านให้ชัดเจน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรม (วทบ.) (หลักสูตร 4 ปี))	หนังสือรับรองความประพฤติ จากผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์ ประจำชั้นที่ผู้สมัครสังกัด	ตามข้อมูลเดิม <u>หรือ</u> หนังสือรับรองความ ประพฤติ โดยสามารถส่งเป็นภาพสแกน เอกสาร หรือภาพถ่ายที่มีความคมชัดได้
วิทยาลัยการชลประทาน (วิศวกรรมโยธา – ชลประทาน)	หนังสือรับรองจากโรงเรียน เกี่ยวกับประวัติผลงานเชิงประจักษ์ฯ	ตามข้อมูลเดิม <u>หรือ</u> ไม่มีหนังสือรับรอง จากโรงเรียนได้

3. คณะ/สาขาวิชาที่นอกเหนือจากข้อ 2 ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ ของแต่ละโครงการ โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลง

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564



(นายจรัล วัชรินทร์รัตน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์